



“เทวดาที่มีลมหายใจ”

ไม่มีที่ไหนบนผืนแผ่นดินนี้
ที่พ่อไปไม่ถึง

จะมีสักกี่คนในชีวิตคุณ...?

...ที่เป็นแบบอย่าง

ของการทำความดีเพื่อคนอื่น

โดยไม่หวังผลตอบแทน?

...ที่เราจะยอมนั่งตากแดดตากลมตั้งแต่เช้า เพียงเพื่อแค่ได้เห็นพระองค์นั่งรถผ่าน?

...ที่เพียงแค่ได้เห็นพระองค์ในจอทีวีก็ทำให้ตื่นตื้นใจโดยไม่ต้องพูดอะไร?

...ที่ทำให้เรารู้สึกอยากทำความดีบ้างโดยไม่ต้องมีใครสั่ง?

...ที่ทำให้เรามีแรงใจในการผ่านพ้นความยากลำบากเพียงแค่มองภาพพระองค์?

...และเป็นแรงบันดาลใจอื่นๆ อีกมากมาย ที่พูดทั้งชีวิตก็ไม่หมด

“ นี แห ล ะ... ใน หล ว ง รั ช ก า ล ที่ ๙ ”

Kasetsart University Laboratory School, Multilingual Program

ฉบับที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

พฤษภาคมสัปดาห์นี้

เอกลักษณ์ ● มุ่งพัฒนานักเรียนทุกด้านให้เต็มตามศักยภาพแห่งตน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
อัตลักษณ์ ● รอบรู้ สู้อชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

เอกสารประชาสัมพันธ์

KUS MP Weekly

WELCOME to KUSMP

ยินดีต้อนรับเปิดเทอม

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปฏิทินโรงเรียน ประจำปีเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

วัน เดือน ปี	กิจกรรม / วันสำคัญ
จ. ๒๔ พ.ค. ๖๐	- วันเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อ. ๓๐ พ.ค. ๖๐	- งดกิจกรรมหน้าเสาธง
พ. ๓๑ พ.ค. ๖๐	- วันงดสูบบุหรี่โลก
จ. ๕ มิ.ย. ๖๐	- วันสิ่งแวดล้อมโลก
จ. ๕ - ศ. ๙ มิ.ย. ๖๐	- รับสมัครโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจและความสามารถพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อ. ๖ มิ.ย. ๖๐	- กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต้อนรับน้อง ป.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคต้น/๒๕๖๐
ศ. ๙ มิ.ย. ๖๐	- วันอาคันตุกะ
ส. ๑๐ มิ.ย. ๖๐	- เริ่มเรียนโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

☼☼ ๓๑ พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ☼☼

คำขวัญปี ๒๕๖๐: บุหรี่ ตัวร้ายทำลายการพัฒนา

วันงดสูบบุหรี่โลกเริ่มการจัดงานครั้งแรกในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๑ เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้สูบและให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Epidemics ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก โดยในวันงดสูบบุหรี่โลกในแต่ละปีก็จะมีคำขวัญที่แตกต่างกันออกไป

รัฐบาลไทยก็ได้ตระหนักถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตของประชากรที่เกิดจากการสูบบุหรี่ จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ รวมถึงกำหนดมาตรการต่างๆ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะพยายามให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่ดังเช่นที่กระทรวงได้ประกาศบังคับใช้มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้มีการพิมพ์คำเตือนและโทษของการสูบบุหรี่ที่ข้างซอง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นมา อีกทั้งยังมีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองสุขภาพประชาชน



🌸🌸 ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 🌸🌸



อ.วรินทร์ดา มีเพ็ง
สังคมศึกษา (ป.๔/๒)



อ.สุาปณี กิตตินาทำทธร
คณิตศาสตร์ (ป.๔/๓)



อ.ศรัญญา บัวฝรั่ง
ทัศนศิลป์ (ป.๕/๒)



อ.ฟิลิปป์ ณัฐพงศ์ เลอนอบ
ภาษาต่างประเทศ (ป.๕/๔)



อ.นันทวดี ทองอ่อน
กิจกรรมแนะแนว (ม.๑/๒)



อ.อังศุรัตน์ ระบาย
ภาษาต่างประเทศ (ม.๒/๓)



อ.ชนกนาฏ ยี่งอุปการ
กิจกรรมแนะแนว (ม.๓/๒)



อ.คอมพศ ช้วนตัน
ดนตรี-นาฏศิลป์ (ม.๕/๓)



อ.อาทิตย์ เทียนธวัช
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) (ม.๖/๑)



Jose Magana
ภาษาต่างประเทศ



Matthew Bona
ภาษาต่างประเทศ



Kumiko Nagai
ภาษาญี่ปุ่น



Shinichi Obara
ภาษาญี่ปุ่น



XieFeng Jiao
ภาษาจีน



Zhao Wang Ya
ภาษาจีน



Shi TengFei
ภาษาจีน

โครงการส่งเสริมการอ่านสาธิตเกษตร พหุภาษา (KUSMP Reader)

งานวิชาการและวิจัย



ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ เป็น “ปีแห่งการเริ่มต้นการอ่านทั้งโรงเรียน” ของเรา ทั้ง “นักเรียนและอาจารย์” จะร่วมการอ่านหนังสือและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จะจัดขึ้น “ทั้ง ๑๒ ระดับ” ตลอด “ทั้งปีการศึกษา” กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จะจัดขึ้นนี้จะจัด “ทุกวันพุธ คาบกิจกรรมสนทนายามเช้าและทักษะชีวิต” มีทั้งกิจกรรมที่เคยจัดมาทุก ๆ ปี และมีกิจกรรมใหม่ ๆ ที่รอให้เราได้ร่วมทำด้วยกัน เช่น

- การเสวนาทานโดยอาจารย์สำหรับนักเรียน ป.๑-ป.๒
- การอ่านหนังสือและกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับนักเรียน ป.๓-ม.๖
- กิจกรรมพี่ชวนน้องอ่าน โดยพี่ ป.๕-ป.๖ จะมาชวนน้อง ป.๑-ป.๒ อ่านหนังสือด้วยกัน
- กิจกรรมพี่หาหนังสือให้น้องอ่าน โดยพี่ ๆ ระดับมัธยมศึกษา
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดและสื่อสารเรียนรู้

นอกจากนี้ นักเรียนทุกระดับชั้นจะมีช่วงเวลาในการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น จากหนังสือที่ทางโครงการจะจัด “เข้าถึงทุกห้องเรียน” และ ห้องสมุด และสื่อสารเรียนรู้ได้ “ขยายเวลาเปิด” ช่วงหลังเลิกเรียนถึงเวลา “๑๗.๐๐ น.”

KUSMP Reader

“อ่านหนังสือเพื่อชีวิต สร้างผู้นำและความคิด เด็กสาธิตฯ พหุภาษา”

ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมได้ที่ Facebook: KUSMP Reader

❀❀ โครงการสัมมนาอาจารย์และบุคลากรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ❀❀



โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์และบุคลากร ปีการศึกษา หัวข้อ "วัฒนธรรมองค์กร สะท้อนความเป็นสาธิตเกษตร" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ๘ ท่าน ประกอบด้วย รศ. เกื้อกมล ทาสีหิธี, ผศ.อำพรพรรณ ทิวไผ่งาม, ผศ.ศิริกุล ว่องวิจิตรศิลป์, ผศ.รังสรรค์ ไสวัณณะ, ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุด, ผศ.สุปรีดา ญาณภีร์, อ.ไพรัตน์ รุจิรานพวงศ์ และ อ.ปารมี ศรีบุญโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์และบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หัวข้อ "วัฒนธรรมองค์กร สะท้อนความเป็นสาธิตเกษตร" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ๘ ท่าน ประกอบด้วย รศ.เกื้อกมล ทาสีหิธี, ผศ.อำพรพรรณ ทิวไผ่งาม, ผศ.ศิริกุล ว่องวิจิตรศิลป์, ผศ. รังสรรค์ ไสวัณณะ, ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุด, ผศ.สุปรีดา ญาณภีร์, อ.ไพรัตน์ รุจิรานพวงศ์ และ อ.ปารมี ศรีบุญทิพย์ เมื่อ

วันที่ ๘ พฤษภาคม ❀❀ กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ❀❀ จัดภูเกิดและ



โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาและการจัดการศึกษาของโครงการการศึกษาพหุภาษา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๔๕ น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

❀❀ การประชุมรวมอาจารย์และบุคลากรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ❀❀



โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการประชุมรวมอาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

❀❀ โครงการตรวจสอบคุณภาพอาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ❀❀



งานสุภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการตรวจสอบคุณภาพประจำปี ๒๕๖๐ สำหรับอาจารย์และบุคลากร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม โดยการใช้บริการจากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชล ๒ จังหวัดชลบุรี

❀❀ โครงการพัฒนาวิชาการ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ❀❀



งานวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการพัฒนาวิชาการ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีการนำเสนอผลงาน Masterpiece จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และทบทวนข้อตกลงร่วมกันในเรื่อง "การบ้าน" โดยอาจารย์ปรัชญา จันทา ประธานงานวิชาการและวิจัย เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

✿✿ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเล่านิทาน อ่านหนังสือและสื่ออย่างง่าย” ✿✿



งานวิชาการและวิจัย จัดการอบรมอาจารย์เพื่อการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเล่านิทาน อ่านหนังสือและสื่ออย่างง่าย” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และอาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

✿✿ โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐” ✿✿



โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินผลเพื่อนำผลงานของตนเองในด้านต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการฯ ให้กับผู้ปกครอง เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

✿✿ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สาธิตเกษตร” ✿✿



โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนสาธิตเกษตร โครงการการศึกษาพหุภาษา กับโรงเรียนสาธิตเกษตร บางเขน ครั้งที่ ๑ โดยจัดการแข่งขัน ๒ ประเภทกีฬา คือ กีฬาฟุตบอล (ชาย) และกีฬาแชร์บอล (หญิง) เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตเกษตร กรุงเทพฯ

Welcome to the Library ...

งานห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้

ยินดีต้อนรับเปิดเทอม... สู่ห้องสมุดของเราค่ะ !!

เปิดเทอม ๒๕๖๐... ขอเชิญเหล่าหนอนนักอ่านทั้งหลายพบกับกองทัพหนังสือมากมายและหลากหลายที่
 ร่วมขบวนกันมาแวะเวียนและทักทาย อาทิเช่น หนังสือการ์ตูนความรู้ หนังสือเกร็ดความรู้ทาง
 วิทยาศาสตร์ การทำอาหาร นิทานสำหรับเด็ก ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว ภาษาต่างๆ สารานุกรม
 ความรู้ทั่วไปและอื่นๆอีกมากมาย ทอยออกบริการแก่เหล่านักอ่านทั้งหลาย นอกจากนั้นเตรียมพบกับ
 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากมาย เช่น โครงการสัปดาห์ ส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กิจกรรม
 หนอนนักอ่าน ยอดนักอ่าน และกิจกรรมอ่านสุนัขอใจ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ อย่าพลาดนะคะ !!!!
 และอย่าลืมพบกันค่ะ !!!!



ระเบียบการยืม - คืนหนังสือห้องสมุด

- ☼ นักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๖ ยืมได้คนละ ๒ เล่ม ไม่เกิน ๒ วัน หากเกินกำหนดปรับวันละ ๑ บาท
- ☼ นักเรียนชั้น ม.๑ - ม.๖ ยืมได้คนละ ๓ เล่ม ไม่เกิน ๒ วัน หากเกินกำหนดปรับวันละ ๑ บาท
- ☼ อาจารย์/บุคลากร ยืมได้คนละ ๑๐ เล่ม ไม่เกิน ๒ สัปดาห์ หากเกินกำหนดปรับวันละ ๑ บาท

ข้อควรปฏิบัติ : ห้ามพูดคุยเสียงดังและเล่นกันในห้องสมุด

ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดมารับประทานในห้องสมุดโดยเด็ดขาด